

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์
ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(DLD Co-ordinator : DLD-C)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (Zoom conference)

Meeting ID : ๙๙๙ ๖๐๘ ๐๐๐๔ Passcode : ๒๓๔๒๐๔

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้มาประชุม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- นายทรงพล บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
- นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบฯ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์
- นายนเรศน์ อินทรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี
- นางสาวรจนา นามกระโทก นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
- นายพีระพงษ์ สำราญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี
- นายเริงวุฒิ วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
- นางสาวสุนันทา ตุ่มตาเต็ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- นางสาวดวงดาว วัฒนวนาพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- นางสาววาณี ศิลประสาทเอก นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน
- นายพิทยา คณะมะ ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด
- นายชัยสิทธิ์ เกษมสุขไพศาล ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี
- นายสันต์ ผลไพศาลศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
- นายธีรศักดิ์ นาคใหญ่ ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก
- นายลือศักดิ์ สุทธิธรรม ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปลัดตำรวจอำเภอบางสะพาน

๑๖. นายวีระพันธ์ เหมือนแท้ ปลัดตำรวจอำเภอ

สำนักงานปลัดตำรวจอำเภอบางสะพานน้อย

๑๗. นายเบญจจะ เหมือนแท้ ปลัดตำรวจอำเภอ

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายทรงพล บุญธรรม ปลัดตำรวจจังหวัด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปลัดตำรวจ ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

สวัสดีทุกท่าน ผมได้มารับตำแหน่งปลัดตำรวจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ DLD-C ในฐานะประธานเป็นครั้งแรก จากการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ตัวชี้วัด รอบที่ ๑/๒๕๖๖ ผมได้ติดตามข้อมูลทาง Banner ของประจวบฯ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถได้คะแนนประเมินเต็ม ซึ่งได้รับความร่วมมือกับทุกท่านเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย และในรอบการดำเนินงานที่ ๒/๒๕๖๖ กรมปลัดตำรวจได้รับแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดเพิ่มเติม ซึ่งในวันนี้จะมีการแจ้งเรื่องที่มีการปรับรวมถึงข้อคิดคำอธิบายเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยจากนี้ก็จะขอให้ฝ่ายเลขฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อเลยครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ตามหนังสือที่ ปช ๐๐๐๘/ว ๗๔๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมปลัดตำรวจ (DLD-C) ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หากมีข้อแก้ไขประการใดให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน หากพ้นกำหนดวันจะถือว่าไม่มีมติเห็นชอบ ปัจจุบันได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ

๓.๑ การรายงานผลดำเนินการของ DLD-C ประจวบคีรีขันธ์ ตามรอบการประเมินตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขออนุญาตเปิดข่าวเปิดผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อให้ท่านกรรมการทุกท่านทราบว่าในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมาได้ดำเนินการอะไรไปแล้ว จะส่งผลต่อตัวคะแนนตัวชี้วัดในรอบที่ผ่านมามีการ เชื่อมผลการดำเนินการผ่านภายใต้ dlcd แบนเนอร์ของประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในตัวชี้วัดจะมีหนังสือเชิญประชุม มีวาระการประชุม มีรายงานการประชุมทุกๆ เดือน และสำหรับรูปภาพการประสานหน่วยงานราชการก็จะเป็นรูปภาพที่ดำเนินการด้วยกันและมีการประชุมร่วมกัน สิ่งที่ยากจะให้กรรมการทุกท่านได้ดูก็คือในข้อที่ ๔ แผนงานและภารกิจหน่วยงาน แผนภารกิจและมีการทำงานร่วมกันก็คือเรื่องของการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับเครือข่ายภาคีเป็นการบริการทำหมันและฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมปลัดตำรวจในช่วงที่ส่งความสุขให้กับประชาชน ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือสำนักงานปลัดตำรวจจังหวัดและหน่วยงานปลัดตำรวจอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันกับศูนย์วิจัยและ

/พัฒนาการ...

พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เรื่องของการเก็บตัวอย่างเชิงรุกและมืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินงานก็คืออย่างน้อย ๑๒ ครั้ง ซึ่งดำเนินการได้เกินเป้าหมาย ส่วนแผนที่ ๒ เรื่อง ของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะมีแผนดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน ซึ่งช่วงนี้ก็ อยู่ในระหว่างการดำเนินแผนที่ ๒ อยู่ มาดูแผนที่ ๓ ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว และชี้แจงกรมไปแล้วที่ได้รับ งบประมาณจากกรมปศุสัตว์ โครงการการรณรงค์ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ หรือที่เรียกว่า ครอบครัวยุคสัตวเคลื่อนที่จัดที่อำเภอหัวหิน เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคมที่ผ่านมา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องก็คือมีการ บริการฐานองค์ความรู้แก่เกษตรกรทั้งหมด ๗๐๐ คน และข้อที่ ๒ คือมีการจัดทำฐานนิทรรศการอย่างน้อยคือ ๗ ฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเพราะว่าจะมีทั้ง ห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี สำนักพัฒนาและ บำรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ นำสัตว์มาแสดงโชว์ด้วยและให้ความรู้เรื่องของการ จำหน่ายสัตว์พันธุ์ดี สำหรับแผนที่ ๔ ที่เสนอไปในรอบที่ ๑ ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการผลิตและใช้อาหาร สัตว์ที่มีคุณภาพสูงราคาถูก ซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งหมด ๔ กิจกรรมเป้าหมายเกิดขึ้นในเกษตรกร ๒๗๓ รายในพื้นที่ ๕๗๓ ไร่ ซึ่งในเบื้องต้นรับทราบว่าการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมีการแจกพันธุ์หญ้าเรียบร้อยแล้ว หน่วยงาน หลักที่รับผิดชอบก็คือศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ และมีหน่วยงานบูรณาการร่วมด้วย รวม ทั้งหมด ๔ แผน ที่ได้เสนอกรมไปในรอบตัวชี้วัดครั้งที่ ๑ กรมต้องการให้เราประสบความสำเร็จในตัวแผนที่ เสนอไปอย่างน้อยคือ ๑ โครงการ ตอนนี้ทำได้ ๒ โครงการแล้วเพราะฉะนั้นในตัวชี้วัดรอบที่ ๒ ที่จะเกิดขึ้นตาม เกณฑ์ของกรมต้องให้ได้อย่างน้อย ๓ โครงการ เพราะฉะนั้นต้องทำอีกประมาณสัก ๒ โครงการหรือมากกว่านี้ก็ ได้ถึงกับประเมินผลในรอบที่ ๒ ได้ผ่าน และในเว็บไซค์จะมีการโพสต์เรื่องราวความสำเร็จดำเนินงาน พร้อม กับปัจจัยแห่งความสำเร็จมีทั้ง ๒ โครงการที่แจ้งเอาไว้ที่ทำสำเร็จแล้วก็คือเรื่องของการป้องกันโรคพิษสุนัขกับ ภาคีเครือข่าย เราได้มีการระดมระดมความคิดด้วยกันทั้งอุปสรรคปัญหาและรู้ว่า key success คืออะไรบ้าง ตอนนี่ก็คือบรรลุผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างคร่าวๆ ก็คือเรื่องของข้อเสนอแนะข้อที่ ๑๑ เราได้นำเสนอกรม ปศุสัตว์ในด้านของที่มีข้อเสนอเพิ่มเติมคือ ๑. ควรจะมีการสร้างความรับรู้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของการ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้กฎหมายข้อบังคับใช้และบทลงโทษต่อประชาชน องค์กรและ หน่วยงานภาคต่างๆ ๒. ควรมีการเพิ่มทักษะต่อบุคลากรในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติ ได้จริงทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหลักและผู้ที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง รวมทั้งมีการประเมินผล ทั้งบุคลากรและสถานะของสัตว์ในพื้นที่ได้ทราบกัน ๓. ควรมีการจัดสรรงบประมาณโดยประสานกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ด้อยโอกาสในพื้นที่ และข้อสุดท้ายข้อที่ ๔ คือการ ผลักดันให้ออกเทศบัญญัติท้องถิ่นให้มีการระบุจำนวนสัตว์เลี้ยงต่อครัวเรือนเพื่อลดปัญหาสัตว์ด้อยโอกาสและ สร้างความรับผิดชอบต่อเลี้ยงสัตว์ของเจ้าของและชุมชน สำหรับรายงานสรุปผลในโครงการครอบครัวยุค ปศุสัตว์ ได้ขอมติในที่ประชุมโดยหลักการเห็นชอบข้อมูลปัจจัยความสำเร็จในหัวข้อที่ ๔ จะเน้น ๑.ทรัพยากร บุคคล คือเจ้าหน้าที่มีทักษะความชำนาญในการบริการทั้งเกษตรกรแล้วก็ประชาชน ๒.งบประมาณ ได้รับ งบประมาณจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ๓. เครื่องมือมีการจัดการนำเสนอที่เข้าใจง่ายสามารถ ปฏิบัติได้ต่อเกษตรกร รวมถึงมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ให้เข้าถึงองค์ความรู้ ๔. การบริหารจัดการมีการวางแผน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมนี้เรามีการประชุมกับโครงการนี้ค่อนข้างเยอะ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการ ลุล่วงผลที่ดี หวังว่าที่นำเสนอไปทั้งปัจจัยความสำเร็จ และรายงานผล จะเชื่อมโยงไปยังการทำงานในรอบที่ ๒/๒๕๖๖ เพราะว่าจะต้องทำการสรุปแล้วก็ประเมินผลให้กับกรมปศุสัตว์ทราบเช่นเดียวกัน

๓.๒ ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด รอบที่ ๒/๒๕๖๖ ทางกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ในรอบตัว...

ในรอบตัวชีวิตเดิมคะแนนที่จะต้องดำเนินการจะเน้นในเรื่องของความสำเร็จในการดำเนินโครงการทั้งหมดอย่างน้อย ๓ โครงการ แต่ในตัวรายละเอียดที่ปรับปรุงตัวชีวิตใหม่จะมีการสร้างความเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้นลำดับคะแนนที่ ๓ - ๕ คะแนนแรกก็คือจะเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านการผลิตสัตว์ ซึ่งการผลิตสัตว์ตรงนี้จะเน้นในเรื่องของการผสมเทียม จะขอให้ทาง ผอ.ศพส. เป็นผู้ชี้แจงอธิบายให้รับทราบมากยิ่งขึ้นในหัวข้อวาระที่ ๕ และคะแนนที่ ๒ ที่ได้มาจากการขับเคลื่อนนโยบาย การเฝ้าระวังและการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ ๓. คือจะเป็นการทำงานบูรณาการทั้งกิจกรรมงบประมาณแล้วก็ทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ ซึ่งในการพิจารณาตัวชีวิตครั้งที่ ๒ ๑. คือเรื่องของการประชุมประจำเดือน รับทราบปัญหาหรือข้อเสนอแนะ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๒. เรื่องของแผนซึ่งตอนนี้แผนเราจะต้องเพิ่มมาจากเดิมก็เป็นแผนเรื่องของการผสมเทียมที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ดูว่าในเรื่องของระยะเวลาจะมีการทำงานบูรณาการระหว่างผสมเทียมกับทางพื้นที่ได้อย่างไรบ้าง ตัวชีวิตต่อไปก็คือเรื่องของการสรุปผลงาน และปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการนั้นๆ ซึ่งครั้งนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีผลดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างน้อยคือ ๓ เรื่อง ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมขอไปที่วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณาคือจะมีความเกี่ยวข้องกับโครงการของทางด้านผสมเทียมซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในตัวชีวิตของเราชื่อโครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ ตอนนี้จะให้ทาง ผอ. ศูนย์ผสมเทียมฯ เป็นผู้อธิบายโครงการตรงนี้แล้วก็เราจะได้มาช่วยกันดูว่าจะบูรณาการในพื้นที่อย่างไรบ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง - ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ แผน/กิจกรรม โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ (ผอ.ศพส.ราชบุรี)

นายเริงวุฒิ วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ

ขอชี้แจงโครงการฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อเพิ่มรายได้ ในช่วงเดือนมีนาคมได้มีการประชุมชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมไปแล้ว ๑ ครั้ง ครบทุกอำเภอ ซึ่งได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ส่งรายชื่อฟาร์มเครือข่ายตามตัวชีวิตก็คือเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ๑ คนต่อความเครือข่าย ๑๐ ฟาร์ม ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียมอยู่ทั้งหมด ๑๗ ท่าน ที่หัวหิน ๑ ท่าน อำเภอเมือง ๔ ท่าน กุยบุรี ๔ ท่าน ปราณบุรี ๑ ท่าน สามร้อยยอด ๑ ท่าน ทับสะแก ๓ ท่าน บางสะพาน ๒ ท่าน และบางสะพานน้อย ๑ ท่าน ปัจจุบันที่ได้รับการประสานแจ้งจากจังหวัดมีการส่งรายชื่อฟาร์มเครือข่ายเข้ามาแล้วจำนวนทั้งหมดตามเป้าหมายต้องได้ ๑๗๐ ฟาร์ม ตอนนี้มีตัวเลขมีรายชื่ออีกคือ ๗๐ ซึ่งที่เหลือยังไม่ได้ข้อมูล สำหรับรายละเอียดในตัวชีวิตก็จะแบ่งออกมาเป็นน้ำหนักคะแนนตามหนังสือจากกรมก็จะมีในเรื่องของวันคลอดคุณสมบัติน้ำหนักร้อยละ ๖๐ ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่จะต้องนำข้อมูลฟาร์มกับวัวเข้าในระบบฐานข้อมูลผสมเทียมโคเนื้อหรือ AIDM ซึ่งตอนนี้ในช่วงแรกที่เริ่มตั้งต้นศูนย์ฯ จะเป็นผู้ที่ช่วยในการที่จะนำเข้าข้อมูลตัวแม่วัวกับทะเบียนฟาร์มเข้า แต่ติดด้วยข้อแม้ของกรมคือว่าทะเบียนฟาร์มที่ขึ้นจากเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่ยังเป็นชื่อเกษตรกรที่ยังเป็นคนรุ่นเก่าอาจจะเป็นเจนนของรุ่นพ่อแม่ ซึ่งปัจจุบันแล้วเกษตรกรที่จะขึ้นทะเบียนฟาร์มได้จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมปศุสัตว์ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรับขึ้นทะเบียน เพราะฉะนั้นก็ยากให้เจ้าหน้าที่ที่ส่งรายชื่อมาแล้วและยังไม่ได้ส่งรายชื่อช่วยสำรวจด้วยว่าฟาร์มเกษตรกรที่เราส่งมาชื่อใครเป็นคนขึ้นทะเบียนเกษตรกรพร้อมกับเลขบัตรประชาชน เพราะว่าจะได้ดำเนินการให้ที่จะขึ้นทะเบียนพร้อมกับทะเบียนวัวให้ เมื่อเอาข้อมูลประวัติเข้าครบ ก็จะมาดูได้ในเรื่องข้อมูลทางด้านระบบสืบพันธุ์ตลอดถึงผสมติดของแม่โคมาอยู่เท่าไรซึ่งค่าเฉลี่ยตอนนี้ของจังหวัดประจวบเป็นตัวเลขที่สูงมากเพราะว่าในฟาร์มวัวเนื้อไม่ได้มีการคัดวัวที่เล็กเลี้ยง หรือตายแล้วออกไป ก็เลยทำให้ข้อมูลผสมติด

/ค่าเฉลี่ย...

ค่าเฉลี่ยของประจวบอยู่ที่ ๒๗๕ วัน ซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่กรมกำหนดเยอะ แต่คาดว่าถ้าคิดว่าพวกที่ไม่ได้อยู่ในฟาร์มแล้วออก ตัวเลขก็น่าจะใกล้เคียง ส่วนตัวชีวิตที่ ๒ คือการแจ้งการเกิดโรคในฟาร์มเครือข่ายระดับคะแนนที่ ๑ ถ้าเจ้าหน้าที่ส่งรายชื่อฟาร์มครบ ๑๐ ฟาร์ม ต่อคนจะได้ ๑ คะแนน แล้วก็มีการประชุมชี้แจงหรือเข้าไปพูดคุยกับความเข้าใจกับเกษตรกรจะได้ ๒ คะแนน ข้อที่ ๓ ก็คือเกษตรกรได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งหมายความว่าตามตัวชีวิตฟาร์มเครือข่ายของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมจะต้องเป็นที่แรกที่ได้รับวัคซีนตามแผนของกรมปศุสัตว์ ๑๐๐% สัตว์ในฟาร์มของเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องได้รับวัคซีนครบถ้วน มีรายงานการฉีดโรคก็จะได้คะแนนระดับที่ ๓ คะแนนระดับที่ ๔ ก็คือมีมาตรการการควบคุมโรคระบาดก็คงจะไม่มีอะไรมาก ส่วนคะแนนลำดับที่ ๕ ที่เพิ่มเติมถ้าอำเภอมีการรายงานการเกิดโรคอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางพื้นที่ ที่ไม่เกิดโรคระบาดก็ไม่ได้แจ้งก็จะขอให้ทางอำเภอแจ้งเป็นรายงานกันเข้ามาทุกเดือนด้วยว่าเดือนนี้ไม่มีโรคระบาดก็จะที่ได้ ๕ คะแนนเต็มเท่านี้

ปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด

ขออนุญาตสอบถามทางศูนย์ผสมเทียมราชบุรีฯ มีเกษตรกรของอำเภอสามร้อยยอดมีความประสงค์ที่จะเหนี่ยวนำฮอร์โมนและฝากย้ายตัวอ่อน จะสอบถามว่ามีแนวทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกรบ้างหรือไม่ มีแม่โคประมาณ ๑๐ ตัว เป็นโคของกรมปศุสัตว์

นายเริงวุฒิ วรุฒิ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ

การย้ายฝากตัวอ่อน ปีนี้ศูนย์ฯ ไม่มีงบประมาณเพราะเราทุ่มกำลังไปเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งทางประจวบก็ได้ไปหลายฟาร์มอยู่ เพราะว่าตัวอ่อนที่ผลิตในโครงการเมื่อปีที่แล้วเป็นตัวอ่อนที่นำเข้ามา อันนั้นคือครบตามโควตาไปแล้ว ณ ปีนี้ยังไม่ได้รับตัวอ่อนเพิ่มเติม ส่วนเรื่องการเหนี่ยวนำฮอร์โมน ขอถ่ายน้ำหนักไปที่ฟาร์มเครือข่ายในกลุ่มโคนเนื้อเพิ่มรายได้ก่อนจะดีกว่า เพราะว่าในปีแรกก็ไม่ได้รับจากสรรงบประมาณในเรื่องของฮอร์โมนคงจะต้องแบ่งฮอร์โมนจากในเรื่องของโคนนมมาให้ในพื้นที่ที่เราวิเคราะห์แล้วว่าฟาร์มของกลุ่มอำเภอไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการเป็นสัตว์อาจจะไปเหนี่ยวนำให้เป็นเซ็ด ๕ ตัว ๑๐ ตัว ณ ตรงนั้นในกลุ่มพื้นที่ของฟาร์มเครือข่าย แนะนำให้ทางอำเภอสามร้อยยอดเอาฟาร์มนั้นเข้ามาอยู่ในฟาร์มเครือข่ายได้ไหมครับเพราะว่ามันจะได้ทำงานที่เดียวแล้วมันได้ทั้ง ๒ โครงการ

ปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด

รับทราบและจะได้ติดตามเร่งดำเนินการส่งกลุ่มเป้าหมายให้ศูนย์ฯ อีกครั้ง

นางสาววาณี ศิลประสาทเอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

โครงการนี้มีตัวชีวิต ซึ่งได้สอบถามทางกรมหรือไม่ว่าตัวชีวิตมีผลกับตัวของ dldc ของเราหรือไม่ ทางกรมได้แจ้งไหมคะ

นายเริงวุฒิ วรุฒิ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ

ในลำดับแรกคือทุกเป้าหมายที่มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียม จะต้องเป็นตัวชีวิตในรอบ ๒ และ ๑ คะแนนของ dld-c ทุกจังหวัดที่มีเป้าหมายผสมเทียมมีผลกับ dld-c ในรอบ ๒ เป็นตัวชีวิต ๑ ใน ๓ ที่เป็นตัวบังคับของกรมในรอบที่ ๒/๒๕๖๖ เป็นตัวชีวิตของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกับศูนย์ผสมเทียมฯ ส่วนหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องและบางหน่วยงานอาจจะไม่มีเพราะว่าทางกรมเน้นเป็นในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคระบาด เพราะฉะนั้นงานส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันโรคการเฝ้าระวังโรคโดยที่ให้เจ้าหน้าที่ผสมเทียมทำตัวเหมือนผู้จัดการฟาร์ม ๑๐ ฟาร์ม ในพื้นที่เพื่อเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคเพราะฉะนั้นจะเป็นเหมือนกับตัวชีวิตของจังหวัดเฉพาะจังหวัดที่มีเป้าหมายผสมเทียม

ปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบฯ

ขอสอบถามเกี่ยวกับงานผสมเทียมรายชื่อเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อ.เมือง ๔ ราย ที่เจ้าหน้าที่มี

/๔๐ ราย...

๔๐ ราย ขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง ได้ดำเนินการไปที่ศูนย์แล้ว เราได้ดำเนินการส่งไปแล้ว เรื่องที่ ๒ อันนี้เป็นตัวชี้วัดใหม่แล้วก็มีการต้องลงทะเบียนในระดับของเกษตรกร อยากจะให้ทางศูนย์มานิเทศงานกับทางเจ้าหน้าที่ถึงวิธีการปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยเพราะว่าการลง AIDM ทางเจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่มีข้อมูลวิธีการทำที่ถูกต้องตามที่ตัวชี้วัดที่กำหนด ถ้าเกิดมีการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดให้เจ้าหน้าที่เข้ามารับทราบข้อมูลวิธีการปฏิบัติเป็นเรื่องดี เรื่องที่ ๓ การเกิดโรคระบาดด้วยวิธีการรายงานอันนี้ก็คือหลักการต้องรายงานทุกเดือนถูกต้อง ถ้ารายงานทุกเดือนในแบบฟอร์มการรายงานก็คงเปิดช่องให้มีการรายงานในแบบฟอร์มการรายงานไปเลยอันนี้ถือว่าไม่ต้องทำเป็นเอกสารเพิ่มเติมเข้ามา หรือว่ารับรองเป็นหนังสือ ในการรายงานที่เป็นรูปแบบของผสมเทียมตั้งแต่ผสมติดจนถึงลูกเกิดจนขึ้นทะเบียนฟาร์ม การรายงานการเกิดโรคระบาด นำเสนอในที่ประชุมครับผม

นายเริงวุฒิ วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ

ในส่วนของการเกิดโรคระบาด ที่ทำตัวชี้วัดนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ยากให้งานของจังหวัดและอำเภอเกิดความซ้ำซ้อนกัน เท่าที่ทราบจังหวัดจะมีรายงานอยู่แล้วถ้าไม่เกิดโรคอาจจะไม่ได้รับรายงาน สามารถนำรายงานเฝ้าระวังโรคระบาดทุกเดือนที่มีอยู่แล้วนำมาแนบได้ก็น่าจะครบถ้วนเรียบร้อยที่ระดับคะแนน ๕

ปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบฯ

หมายถึงตัวชี้วัดนี้เกี่ยวกับโรคระบาดในแบบฟอร์มหรือข้อปฏิบัติจริงๆการเกิดโรคระบาดถึงมีการแจ้งก็มีการประกาศโรคระบาดอันนี้เราสามารถแจ้งหรือว่ารายงานไปในแบบฟอร์มหรือในการปฏิบัติงานของงานผสมเทียมได้ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดใหม่แต่กรณีที่บางปีหรือหลายปีก็ไม่เคยเกิดโรคระบาดเราก็ต้องจำเป็นต้องรายงานอันนี้ถูกต้องไหม เพื่อว่าเอาหลักฐานการรายงานไปยืนยันกับตัวชี้วัดว่าได้รายงานว่ามีโรคระบาดหรือถ้ามีโรคระบาดก็จะเป็นเพิ่มเติมไปมีการเกิดโรคระบาดได้แจ้งภายใน ๒๔ ชั่วโมง มีการเปิดโรคอันนี้ก็จะเข้าตามเงื่อนไขของทางนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะฉะนั้นเลยแนะนำว่ากรณีที่เราไม่เกิดโรคระบาดก็ให้เพิ่มเติมไปในแบบฟอร์มการรายงานที่จะต้องรายงานในระบบเลยก็ได้ว่าช่องนี้คืออำเภอเมืองไม่เกิดโรคหรืออำเภออื่นจะเกิดโรคแจ้งถ้าเกิดโรคก็ต้องแจ้งตามขั้นตอนเกิดแจ้งภายในกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงแจ้งแล้วก็รายงานจากทางจังหวัดไปเสนอในทางศูนย์ให้ทราบครับผม

นายเริงวุฒิ วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ

รายงานการเกิดโรคเท่าที่รับทราบยังไม่ต้องส่งศูนย์ทุกเดือนเพียงแต่ว่าจังหวัดรวบรวมไว้แล้วตอนประเมินตอนสิ้นโครงการเดือนกันยายน นำเอกสารมาแนบว่ามีรายงานครบแล้วก็ประเมินผ่าน แต่ยังไม่ต้องมาส่งรายงานให้กับศูนย์ทุกเดือน หลังแรกน่าจะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ผสมเทียมทุกท่านในจังหวัดประจวบฯ อาจจะขอเวลาสัก ๒ โมง แบ่งเป็นโซนล่างโซนบนก็ได้ ที่จะคุยและอาจจะเยี่ยมชมเข้าพื้นที่ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องของการทำงานตามตัวชี้วัดอีกครั้ง

ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน

อำเภอหัวหินไม่ทราบว่าตัวโครงการรายละเอียดไม่รู้ว่ามีทางเจ้าหน้าที่ประชุมเกี่ยวกับได้รับเป็นเอกสารตัวโครงการใหม่ครับคือในส่วนของอำเภอหัวหินยังไม่เห็นประเด็นก็คือหากเราได้ตัวโครงการก็จะได้ช่วยกันติดตามช่วยกำกับช่วยดูแลเพื่อให้โครงการสำเร็จครับขอบคุณครับ

นายเริงวุฒิ วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ

จะไปดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดให้ครับ

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ

ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติม อยากทราบเกณฑ์การคัดเลือกฟาร์มเครือข่ายของโครงการนี้

/นายเริงวุฒิ...

นายเริงวุฒิ วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ

คือความยากง่ายไม่ควรเลือกสเกลที่ใหญ่มาก เพราะการดำเนินการหรือผลค่าระบบสืบพันธุ์มันจะ Control ยากอาจจะอยู่สักประมาณตั้งแต่ ๓ ตัวถึง ๑๐ ตัวให้เขาเลือกตามอยู่ประมาณนั้น ๒ เป็นฟาร์มที่เขาเลือกขอให้มีความสนิทชิดเชื้อที่จะสามารถพูดคุยให้คำแนะนำหรือปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการเรียนการจัดการได้ สมมุติว่าวัวคลอดมาปกติแล้วเกษตรกรก็ยังไม่ผสมจนกว่าจะขายลูกวัวออก ซึ่งมันทำให้ระยะเวลาการผสมติดนานขึ้น ซึ่งในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่สามารถจะให้คำแนะนำให้เขาสามารถผสมใน ๖๐ วัน ซึ่งวัวจะแสดงอาการเป็นสัดหรือถ้าเลยมาแล้วเรานัดรวมถึงได้สนับสนุนไปช่วยในการเหนี่ยวนำเพื่อจะลดวันเร็วขึ้น ซึ่งในรูปแบบปฏิบัติก็ได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ไปบางส่วนแล้ว แต่หลังแรกนาขวัญก็จะลงไปเชิงปฏิบัติจริงๆกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกครั้งว่าข้อมูลจะดึงขึ้นมาอย่างไรที่จะทำให้ตัวเลขซึ่งกังวลในเรื่องของอัตราการผสมติดมากกว่าส่วนในเรื่องการแจ้งการเกิดโรคหรือการถ่ายทอดความรู้ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะแนบแค่แบบฟอร์มว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปในฟาร์มเกษตรกรแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายว่าเข้าไปพูดคุยเข้าไปให้คำแนะนำเรื่องการจัดการบ้านในงานเป็นรูปถ่ายแค่นั้นก็พอ อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อที่จะเข้าไปดำเนินการที่จะไปยกระดับในเรื่องของโคเนื้อที่ในเรื่องของเครือข่ายที่จะเข้าไปดำเนินการที่จะไปยกระดับในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคและการเลี้ยงมันจัดการบางกรณี ถ้ามีปัญหาในเรื่องของอาหารสัตว์และการจัดการอาหารสัตว์ก็จะต้องขอสนับสนุนจากทางศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ฯ เข้ามาช่วยเพราะว่าทางศูนย์ผสมเทียมฯ เองก็ไม่มีทักษะในเรื่องของการจัดการอาหารมากเท่ากับทางสำนักอาหารฯ อาจจะต้องขอคำแนะนำให้ความรู้กับเกษตรกรเป็นกลุ่มๆ เป็นรายๆ ไปบ้างครับ

นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

เป็นโครงการที่ดีนะครับ ในส่วนของศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์ฯ ยินดีที่จะร่วมมือในการร่วมลงพื้นที่และก็ให้คำแนะนำในด้านของการจัดการอาหารสัตว์ก็มีแผนปฏิบัติงานหรือจะวางแผนร่วมกันก็ยินดีครับขอบคุณมากครับ

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ

ผอ. ค่ะในเรื่องของกิจกรรมการปลูกพืชแปลงอาหารจากอาหารที่ใส่เข้ามาในแผนงานที่หลัง จากที่เราลงทะเบียนเกษตรกรไปเรียบร้อยแล้วมีการแจกพันธุ์หญ้าเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มีผลความคืบหน้าอย่างไรบ้างอยากจะให้ ผอ. ช่วยอธิบายเพิ่มเติม

นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๕๐,๐๐๐ ไร่ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปัจจุบันนี้ก็ยังมียุทธศาสตร์ที่มารับท่อนพันธุ์ โดยเฉพาะหญ้าแพงโกล่า เราวางแผนเพื่อเตรียมท่อนพันธุ์ให้กับเกษตรกรเพราะว่าส่วนหนึ่งช่วงนี้ก็เข้าหน้าแล้ง ก็อาจจะต้องจองกันล่วงหน้าว่าหากใครสามารถที่จะมารับท่อนพันธุ์ช่วงไหนได้เพื่อที่จะเตรียมให้สอดคล้องกับเกษตรกร ในส่วนบางรายที่ได้รับเมล็ดพันธุ์หรือว่าท่อนพันธุ์ไปแล้วทางศูนย์ฯ ก็มีการติดตามตรวจเยี่ยม ผลปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ มีบางรายที่สามารถที่จะปลูกหญ้าและสามารถที่จะเก็บผลผลิตเพื่อที่จะไปเลี้ยงสัตว์ได้แล้วก็ยังมีอยู่หลายรายครับ

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ

ทางเลขานุการของคณะกรรมการจะขอเป็นข้อมูลภายหลังกับ ผอ. เรื่องของการลงพื้นที่เรื่องของรูปภาพในการทำงานหรือว่าผลดำเนินการที่ดำเนินการไปแล้ว ผอ. จะติดต่อไปอีกครับ

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ

๕.๒ ประเด็นปัญหาและความต้องการด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ ท่านใดมีข้อเสนอแนะในช่วงเวลาที่ผ่านมา ๓ เดือนนี้

/ปศุสัตว์อำเภอ...

ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน

หัวหินตอนนี้ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุม แล้วก็อาจจะต้องมีการให้ความช่วยเหลือ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเสนอเรื่องเพื่อผ่าน ป.ก. ในเรื่องของให้เขตตำบลห้วยสัตว์ใหญ่จำนวน ๑๑ หมู่ เป็นพื้นที่ภัยแล้งซึ่งตรงนี้ก็รอในเรื่องของการอนุมัติในเรื่องพื้นที่อยู่ ประเด็นจริงๆแล้ว สาเหตุมาจากไม่มีน้ำ เพราะไม่มีน้ำก็เกิดปัญหาเรื่องต้นไม้โดยเฉพาะทุเรียน ก็มีความกระทบกับสัตว์เลี้ยงเราด้วยเนื่องจากว่าพื้นที่อาหารสัตว์ก็มีผลกระทบด้วย ทางท้องถิ่นก็คือ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน เขาก็เลยเสนอเพื่อที่จะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเป็นเรื่องของภัยแล้ง หากอนุมัติพื้นที่ลงมาแล้วเดี๋ยวทางอำเภอก็อาจจะต้องทำเรื่องเสนอไปที่จังหวัด เป็นเรื่องของโคเนื้อ โคนมหรือสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ว่าเราจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างไร ตอนนี้ก็รอประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ

ปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี

บางพื้นที่ที่มีที่ได้รับความกระทบ ที่นี้บางที่ก็อาจจะมีความ มีฟาง บางพื้นที่ตอนนี้กำลังให้ทางท้องถิ่นสำรวจ ทั้ง ๔ บ้านว่าสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้รับความกระทบมากน้อยขนาดไหน ตอนนี้ก็ดำเนินการคือเผื่อระวังและก็สำรวจความเดือดร้อน และความเสียหายครับ

ปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด

หลังจากที่ประกาศภัยแล้งแล้ว จะสอบถามทางศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์ว่า ถ้าในกรณีที่เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารสัตว์สามารถที่จะขอสนับสนุนในกรณีของภัยแล้งได้มากน้อยแค่ไหน จะได้นำเสนอในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะถึงนี้

นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

ในภาพรวมของจังหวัด ถ้าสมมุติว่ามีการประกาศภัยพิบัติจะมีระเบียบในการแจกจ่ายสนับสนุนเสบียงโดยปกติเกษตรกร ๑ ราย ก็จะสามารถที่จะรับไม่เกินรายละ ๒๕ ฟ่อน ก็ประเด็นอยู่ที่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณกับเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่เล็กน้อยไม่เท่ากันแต่ถ้าในระเบียบให้ได้ไม่เกินรายละ ๒๕ ฟ่อนแต่ละพื้นที่ที่จะสนับสนุนอันดับแรกก็คือสามารถใช้โควตาของปศุสัตว์จังหวัดได้อย่างเต็มที่

ปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบฯ

เช่นเดียวกันตอนนี้เกิดภาวะภัยแล้ง ทางอำเภอก็ได้แจ้งในที่ประชุมโดยส่วนตัวก่อน แจ้งเตือนให้เกษตรกร และสหกรณ์ฯ เตรียมเสบียงอาหารสัตว์ของตัวเองเอาไว้เบื้องต้นก่อน เพื่อว่าจะได้เตรียมการเอาไว้ เพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่มีฝนเกิดจริงๆ แล้วก็อาจจะฉุกเฉินในด้านเกี่ยวกับอาหารสัตว์เหมือนปีที่ผ่านมา สิบปีที่ผ่านมามีประสบการณ์มาแล้ว เพราะฉะนั้นการสต็อกเสบียงอาหารที่ดี ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ดี ก็ให้ทางสหกรณ์เตรียมการเลย ถ้าไปแจ้งทุกสหกรณ์และทุกกลุ่มแล้วในพื้นที่ในอำเภอเมืองก็คาดว่าในกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว และเดี๋ยวจะแจ้งให้ทางจังหวัดทราบครับผม

ปศุสัตว์อำเภอทับสะแก

ทับสะแกตอนนี้อยู่ในช่วงการฉีดวัคซีนล้มปีสกิน และปากเท้าเปื่อยให้กับเกษตรกรดำเนินการไปค่อนข้างเยอะแล้ว ไม่พบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่การฉีดวัคซีน ส่วนปัญหาภัยแล้งทางอำเภอทับสะแกอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ไหนที่จะได้รับความกระทบ และจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือต่อไป

ปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน

ยังไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้ง เนื่องจากทางอำเภอยังสำรวจและยังไม่มีประกาศ

ปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย

อยู่ระหว่างการสำรวจจากทางอำเภอ

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ

เรื่องของเสบียงอาหารสัตว์ จะขออธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของภัยพิบัติภัยแล้งว่าเมื่อมีการประกาศเขตแล้ว

สามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างคือ ๑ เรื่องของหญ้าอาหารสัตว์ ซึ่งทางที่ ผอ. นำเรียนไปแล้วว่าช่วยได้คนละไม่เกิน ๒๕ ฟ่อน กรณีที่ ๒ กรณีที่แปลงหญ้าอาหารสัตว์มีความเสียหายไม่สามารถฟื้นฟูได้ตรงนี้เราช่วยเป็นเงินได้ อัตราไร่ละ ๑,๙๘๐ บาท คนละไม่เกิน ๓๐ ไร่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ

ฝ่ายเลขานุการขอสรุปเรื่องของการขึ้นทะเบียน ตามที่ทางศูนย์ผสมเทียมฯ ชี้แจงไปเรื่องของการปรับปรุงในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้องกับโครงการโคเนื้อ ณ เวลานี้ก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนทางฟาร์มก็จะให้มีการปรับปรุงเกษตรกรให้เป็นข้อมูลที่อัปเดตมากที่สุด รวมถึงการสำรวจสัตว์ด้วย เพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับจำนวนแผนในการตั้งท้อง และการนับวันคลอดลูก จังหวัดจะรับเรื่องนี้ไป ๑ เรื่อง

ประธาน

ในเรื่องของการเฝ้าระวังโรค มาตรการควบคุมโรค ก็คงต้องเป็นการดำเนินการร่วมระหว่างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็ร่วมกับด้านฯ ในการเฝ้าระวังโรคภัยกับในฟาร์มเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามนโยบายด้วย ตรงนี้ต้องฝากด้วยก็หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ท่านเป็นอย่างดี

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ

กริชนันท์

(นางสาววรินทร์ธร ดีหรั่ง)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

อุบลวรรณ

(นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม